



Gia Lai

CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH GIA LAI
TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN CÁC DÂN TỘC GIA LAI

NĂM THỨ 67
SỐ 4081 (5831)

THỨ SÁU 3-10-2014

(10 THÁNG 9 GIÁP NGỌ)

Trụ sở: 2A Hoàng Văn Thụ-Thành phố Pleiku

Gia Lai điện tử: baogialai.com.vn
hoặc baogialai.vn

BÍ THƯ TỈNH ỦY HÀ SƠN NHIN:

“Không nên chặt bỏ cây cao su”

Ngày 1-10, tại Hội trường Công ty TNHH một thành viên Cao su Mang Yang, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh gồm có: ông Hà Sơn Nhin- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; ông Bùi Văn Cường- Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và bà Siu Hương đã tiếp xúc cử tri theo chuyên đề về

“Tái cơ cấu ngành cao su theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững”. Tham dự buổi tiếp xúc có lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Binh đoàn 15, các công ty cao su đứng chân trên địa bàn tỉnh, nhiều hộ dân trồng cao su tiểu điền và lãnh đạo các địa phương trong tỉnh có diện tích cao su phát triển mạnh.

(Xem tiếp trang 2)
Q.V-N.D.H.T

Vai trò của biển Đông đối với thế giới và Việt Nam

TRANG 7



Gian nan

Chuyện giữ rừng giáng hương

Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, lực lượng chức năng ở đây chỉ 14 người nhưng phụ trách đến 2 trạm gác cửa rừng và 6 khu vực trọng điểm có gỗ giáng hương trên tổng diện tích hơn 8.428 ha.

TRANG 4



Ảnh: M.T

Chư Pưh:

Chuyển dịch cơ cấu giống lúa

3



Niềm vui tái định cư ở làng Groi 1

3

Báo và tạp chí của Đảng

Nguồn tư liệu không thể thiếu

4

Chế độ, chính sách cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin:

Còn nhiều tồn tại, vướng mắc

5

Gặp gỡ “nhà nông trẻ xuất sắc” Lê Quang Bình



5

Huyện Đức Cơ

Chấn chỉnh sai phạm ở Trường Trung học cơ sở Nguyễn Hiền

TRANG 6

Nợ tiền dạy thêm giờ của giáo viên:

Sẽ sớm giải quyết

Bà Phan Thị Tuyết Mai-Trưởng phòng Giáo dục-Đào tạo huyện Chư Sê cho biết: Phòng cũng đã kiến nghị với huyện sớm giải quyết. Tuy nhiên do chờ kết luận của đoàn thanh tra liên ngành tỉnh về việc dạy tăng giờ nên giáo viên hãy yên tâm giảng dạy, chế độ sẽ sớm được giải quyết.

TRANG 6

Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Đảng ủy xã Ia Mơr

Ngày 1-10, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Đình Thu và Phó Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang đã có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt xã Ia Mơr (huyện Chư Prông). Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo huyện.

Báo cáo của Đảng ủy xã Ia Mơr cho thấy: Từ đầu năm đến nay, kinh tế-xã hội của xã luôn giữ được sự tăng trưởng ổn định, đời sống của nhân dân được nâng lên đáng kể. Cùng với đó, kết cấu hạ tầng nông thôn được đầu tư và phát huy hiệu quả; nhận thức về phát triển hàng hóa của người dân đã nâng lên rõ rệt; các cây, con có năng suất, hiệu quả kinh tế cao được đưa vào sản xuất. Trên địa bàn xã hiện có hơn 10 ngàn ha cao su do các doanh

ngiệp đầu tư sản xuất, tạo việc làm thường xuyên cho 493 lao động tại chỗ; tỷ lệ hộ nghèo còn trên 23,7%... Công tác củng cố hệ thống chính trị tại địa phương được quan tâm đúng mức. Tình hình an ninh chính trị trong xã được giữ vững, niềm tin của nhân dân đối với Đảng được nâng cao.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Đình Thu chỉ đạo: Trong thời gian tới, Đảng ủy xã cần bám sát các nghị quyết của tỉnh, huyện, để từ đó điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2014; phát huy tốt tiềm năng lợi thế kinh tế, tạo sự phát triển đồng bộ trên các mặt; tập trung tốt hơn nữa

đối với nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, cố gắng giữ chuẩn các tiêu chí đã đạt được và tập trung các nguồn lực để đạt chuẩn các tiêu chí còn lại đến năm 2015; hạn chế thấp nhất tình trạng học sinh bỏ học giữa chừng, quan tâm hơn đến công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân và thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội; tăng cường quản lý nhà nước trên các lĩnh vực nhất là lĩnh vực đất đai, vệ sinh môi trường, gắn với đẩy mạnh các biện pháp phòng-chống tội phạm, tệ nạn xã hội...

Dịp này, Thường trực Tỉnh ủy đã đến thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng 729 và tặng quà cho Đảng ủy xã Ia Mơr.

BÍCH NGA

TIN VẤN

● Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa có Công văn số 3706/UBND-CNXD giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND TP. Pleiku làm việc với Công ty cổ phần Tài chính và Phát triển doanh nghiệp, để khẩn trương tổ chức thực hiện việc đầu tư hệ thống điện chiếu sáng và cấp nước sinh hoạt tại khu tái định cư đường Nguyễn Tất Thành.

T.N

● Từ đầu năm đến nay, Đảng bộ huyện Đak Đoa đã kết nạp 104 quần chúng ưu tú vào Đảng. Trong số đảng viên mới kết nạp, tỷ lệ nữ chiếm hơn 41,3%, dân tộc thiểu số gần 32%, có trình độ học vấn THPT chiếm gần 80%, chuyên môn đại học chiếm gần 31%, trong độ tuổi đoàn thanh niên chiếm hơn 72%. Đến nay, Đảng bộ có 2.504 đảng viên sinh hoạt tại 51 tổ chức cơ sở đảng.

THANH NHẬT

● Trong 9 tháng đầu năm, Đảng bộ huyện Chư Pah có 6 đảng viên bị thi hành kỷ luật. Trong đó, hình thức kỷ luật gồm cảnh cáo 2 trường hợp, khiển trách 4 trường hợp. Nội dung vi phạm gồm: thiếu trách nhiệm trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, vi phạm chính sách kế hoạch hóa gia đình, sai phạm trong công tác chuyên môn, vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm.

LƯƠNG THANH

● Vào khoảng 23 giờ 30 phút ngày 1-10, xe khách BKS 81B-004.42 thuộc Công ty Dịch vụ Vận tải Hồng Hải Gia Lai đang lưu thông hướng TP. Hồ Chí Minh về Gia Lai đến đoạn đường thuộc ngã ba Minh Hưng (xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước) thì bị một nhóm đối tượng núp trong vườn cây cao su ném đá làm vỡ kính. Thiệt hại tài sản khoảng 5 triệu đồng, rất may 38 hành khách trên xe không ai bị thương.

HỮU TRƯỞNG-LÊ ANH

Hội nghị lần thứ 2 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh khóa IX



Ngày 2-10, tại trụ sở Ủy ban MTTQ tỉnh đã diễn ra Hội nghị lần thứ 2 Ủy ban MTTQ tỉnh khóa IX. Dự Hội nghị có Phó Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành, lãnh đạo các đoàn thể tỉnh, các tổ chức thành viên Ủy ban MTTQ tỉnh, các ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh khóa IX và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các huyện, thị xã, thành phố...

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Thành Nuôi báo cáo kết quả Đại hội toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2014-2019) diễn ra ở thủ đô Hà Nội từ ngày 25 đến 27-9-2014. Đoàn đại biểu tỉnh Gia Lai tham dự Đại hội toàn quốc MTTQ Việt Nam gồm 10 người, trong đó có 3 vị được cử vào Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII (nhiệm kỳ 2014-2019).

Hội nghị cũng tiến hành cho ý kiến góp ý vào chương trình hoạt động toàn khóa của Ủy ban MTTQ tỉnh khóa IX (nhiệm kỳ 2014-2019), góp ý vào dự thảo hoạt động của Ủy ban MTTQ tỉnh khóa IX và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh khóa IX. Ngoài ra, Hội nghị cũng đã nghe Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành thông báo tình hình

kinh tế-xã hội và quốc phòng-an ninh của tỉnh 9 tháng vừa qua và nhiệm vụ cuối năm...

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh khóa IX tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc đổi mới nội dung và đa dạng hóa phương thức hoạt động của Ủy ban MTTQ các cấp theo tinh thần Kết luận số 62-KL/TW của Bộ Chính trị, tập trung hướng về cơ sở, tiếp tục củng cố kiện toàn và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ sau đại hội MTTQ các cấp, nhất là ban công tác mặt trận ở địa bàn dân cư đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Thực hiện có hiệu quả chức năng giám sát và phản biện xã hội theo Quyết định số 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị, thực hiện quy định về MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân vững mạnh và góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế-xã hội, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Tin, ảnh: THANH NHẬT

Nghiệm thu đề tài khoa học cấp tỉnh

Hôm qua (2-10), tại Sở Khoa học và Công nghệ, Hội đồng khoa học và công nghệ tỉnh đã tiến hành nghiệm thu đề tài ứng dụng ArcGIS để chuẩn hóa việc xây dựng, quản lý, cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu trong công tác cấp đất cho các tổ chức trên địa bàn tỉnh. Đề tài do thạc sĩ Trần Quốc Khánh (Sở Tài nguyên và Môi trường) làm chủ nhiệm.

Mục đích của đề tài là ứng dụng phần mềm để cập nhật hồ sơ đã cấp đất tổ chức trên nền bản đồ và cơ sở dữ liệu chung cho toàn tỉnh và hoàn thiện hồ sơ cấp đất để phục vụ công tác quản lý đối với các dự án đã, đang và sẽ cấp đất. Phần mềm giúp người sử dụng có thể xem các thông tin về dự án nhanh, đơn giản đến chi tiết nhất từ số thứ tự, tên tổ chức, địa chỉ tổ chức, số tờ bản đồ địa chính, số thửa địa chính, quyết định cấp đất cho đến nguồn gốc sử dụng đất, tài sản trên đất... Đặc biệt, việc sử dụng phần mềm sẽ góp phần rất lớn trong công tác lưu trữ khoa học và trích xuất, in ấn hồ sơ không cần lấy hồ sơ gốc (hồ sơ giấy). Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu đánh giá đạt loại khá.

LÊ LAN

Tổ chức Hội chợ hàng tiêu dùng tại Phú Thiện

Từ ngày 2 đến 8-10, tại thị trấn Phú Thiện diễn ra Hội chợ thương mại hàng tiêu dùng năm 2014. Có gần 100 gian hàng thương mại tổng hợp kinh doanh các loại quần áo thời trang, điện máy, điện tử, hàng thủ công mỹ nghệ... tham gia phục vụ người dân trong dịp này.

Ông Nguyễn Xuân Minh-Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Minh Len Đà Lạt-đơn vị tổ chức hội chợ cho biết: Đơn vị đã mời nhiều đơn vị kinh doanh hàng hóa có uy tín trong tỉnh cùng tham gia đưa các loại hàng hóa chất lượng về phục vụ tại hội chợ lần này. Ngoài ra, ban tổ chức còn mời các nhóm hài, ca sĩ từ TP. Hồ Chí Minh về phục vụ khách hàng vào mỗi đêm trong suốt thời gian diễn ra hội chợ.

NGUYỄN GIÁC

Bí thư Tỉnh ủy...

(Tiếp theo trang 1)

Theo ý kiến của lãnh đạo các công ty TNHH một thành viên cao su đứng chân trên địa bàn tỉnh thì việc tái cấu trúc ngành cao su theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững thông qua giải pháp tái cơ cấu (định suất đầu tư, vườn cây chất lượng thấp, sản phẩm cao su, thị trường tiêu thụ và cơ sở chế biến) đã được các đơn vị thực hiện từ lâu. Tuy nhiên, thực tế thực hiện tái cơ cấu đã gặp rất nhiều khó khăn. Vì vậy, để thực hiện có hiệu quả việc tái cơ cấu ngành cao su, Nhà nước cần có chính sách ưu đãi cho các đơn vị trồng cao su, cụ thể là cần có các gói vay ưu đãi mua tạm trữ mủ cao su giãn thời gian nộp thuế, cơ cấu lại thời gian trả nợ vốn vay...

Tại buổi tiếp xúc, ông Hà Sơn Ninh ghi nhận những kiến nghị của cử tri để tổng hợp và kiến nghị với cấp cao hơn, đồng thời lưu ý các địa phương cần tuyên truyền vận động người dân "không nên chặt bỏ cây cao su". Bên cạnh đó, người dân cần tuân thủ quy hoạch trồng cao su của cơ quan chuyên môn. Đặc biệt, các công ty TNHH một thành viên cao su đứng chân trên địa bàn tiếp tục duy trì tốt mối quan hệ với chính quyền địa phương, thực hiện tốt công tác quản lý, hỗ trợ giải quyết lao động tại chỗ...

Q.V.N.D.H.T

"Đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn, để bảo vệ chính mình!"

● **TỔNG BIÊN TẬP:** ĐOÀN MINH PHỤNG ● **PHÓ TỔNG BIÊN TẬP:** BÙI TẤN SĨ, TRẦN VĂN NGHĨA, KHUẤT ĐÌNH VIÊN ● **TRÌNH BÀY:** KIM HƯƠNG ● **TÒA SOẠN, TRỊ SỰ:** 2A HOÀNG VĂN THỤ-THÀNH PHỐ PLEIKU
● Điện thoại: (059) 3872279 - 3824123 ● Fax: (059) 3871645 - 3821153 ● E-MAIL: baogialai@dng.vnn.vn ● Điện thoại quảng cáo, phát hành: (059) 3824123 - 3824123 (106) - 2470666
● Phòng ban đọc: 2470444 - 3821031 (102) ● Trang Gia Lai điện tử: baogialai.com.vn hoặc baogialai.vn
● **VĂN PHÒNG THƯƠNG TRÚ TẠI THỊ XÃ AN KHÊ:** 35 Hoàng Hoa Thám, thị xã An Khê ● Điện thoại - Fax: (059) 3837966 ● **VĂN PHÒNG THƯƠNG TRÚ TẠI THỊ XÃ AYUN PA:** 75 Hoàng Văn Thu, thị xã Ayun Pa
● Điện thoại - Fax: (059) 3652989 ● GPXB số 1270/GP-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17-7-2012 ● Chế bản tại Tòa soạn - In tại Công ty In Gia Lai, 102 Phạm Văn Đồng - thành phố Pleiku ● **Giá 2.000 đồng**

XUẤT BẢN 6 KỲ/TUẦN: THỨ HAI, THỨ BA, THỨ TƯ, THỨ NĂM, THỨ SÁU, CUỐI TUẦN VÀ GIA LAI ĐIỆN TỬ

Chư Pưh: Chuyển dịch cơ cấu giống lúa

QUANG TẤN

Ông Rơh Mah Chốch-Phó Trưởng trạm Khuyến nông huyện Chư Pưh cho biết: Chư Pưh có tổng diện tích lúa nước khoảng 2.000 ha, phần lớn do đồng bào dân tộc thiểu số canh tác. Họ quen với việc sử dụng giống lúa địa phương với đặc điểm thời gian sinh trưởng dài (5-6 tháng) tập quán canh tác lạc hậu nên năng suất lúa trung bình chỉ khoảng 30-40 tạ/ha. Do đó, việc đưa các loại giống lúa chịu hạn, rút ngắn chu kỳ sinh trưởng, năng suất cao vào thay thế giống lúa địa phương truyền thống được huyện tập trung thực hiện. Trong những năm qua, huyện đã triển khai

nhiều mô hình trình diễn giống lúa mới như mô hình IPM trên cây lúa; mô hình 3 tầng, 3 giảm; triển khai hỗ trợ 100% cho người dân trên địa bàn các giống lúa mới cho năng suất cao, thời gian sinh trưởng ngắn như: HT1, DV108, Q5...

Vụ mùa 2013, Trạm Khuyến nông huyện đã triển khai mô hình hỗ trợ giống lúa OM4900 cho 179 hộ dân thực hiện trên 2 cánh đồng Plei Dung, xã Ia Hrú (50 ha) và cánh đồng Ia Sái, xã Ia Phang, với tổng kinh phí khoảng 200 triệu đồng. Nhờ được Trạm tổ chức tập huấn hướng dẫn kỹ thuật làm đất, gieo sạ, chăm sóc lúa, bón phân... theo đúng

quy trình nên lúa sau khi gieo sạ sinh trưởng, phát triển tốt và ít sâu bệnh. Chỉ 5 sào lúa ở cánh đồng Plei Dung đã đem lại gia đình anh Ksor Ne (làng Plei Dung, xã Ia Hrú) hơn 30 tạ lúa (trung bình năng suất lúa đạt 60 tạ/ha). Anh phấn khởi cho biết: "Với giống lúa này, thời gian chăm sóc chỉ hơn 3 tháng, thân lúa thấp, khỏe nên không bị đổ ngã khi gặp mưa gió. Năng suất cao và chất lượng lúa cũng tốt lắm. Vụ mùa năm nay, gia đình mình vẫn tiếp tục sử dụng giống lúa này".

Tiếp đà thành công, vụ mùa năm 2014, Trạm Khuyến nông huyện tiếp tục triển khai nhân rộng mô hình hỗ trợ giống lúa OM 4900. Theo đó, Trạm đã cấp 15.000 kg giống lúa OM 4900 cho 156 hộ sản xuất lúa nước tại 2 cánh đồng Plei Thơ Ga (xã Chư Don) và cánh đồng Lớn (thị trấn Nhơn Hòa) với diện tích 100 ha. Tổng kinh phí thực hiện mô hình là 262,5 triệu đồng (trong đó, vốn sự nghiệp khuyến nông huyện 184 triệu đồng, còn lại do người dân đóng góp). Hiện tại, lúa đang sinh trưởng và phát triển tốt, chưa xuất hiện sâu bệnh.

Q.T

Người dân tham quan mô hình trồng lúa ở cánh đồng Plei Dung. Ảnh: Q.T



Niềm vui tái định cư ở làng Groi 1

THUY BÌNH

Thực hiện Quyết định số 1776/QĐ-TTg ngày 21-11-2012 của Thủ tướng Chính phủ, ngày 14-7-2014, 19 hộ gia đình sống gần suối Hway ở làng Groi 1 (xã Ya Hội, huyện Đak Pơ) đã được bố trí đất tái định cư. Khu tái định cư làng Groi 1 được xây dựng trên diện tích hơn 8 sào, cách khu vực cũ khoảng 1 km, với địa hình cao, bằng phẳng, thoáng mát. Tại nơi ở mới, các hộ dân không còn phải lo lắng vì sạt lở đất mỗi khi mưa lũ.

Chúng tôi có mặt tại khu tái định cư làng Groi 1 lúc các hộ dân nơi đây đang dần hoàn thiện phần xây dựng nhà cửa ở nơi ở mới, khuôn mặt ai cũng rạng ngời niềm vui. Trong những ngôi nhà mới, người dân phấn khởi bài trí, kê dọn đồ đạc, các em nhỏ tung tăng nô đùa.

Là một trong những hộ gia đình chuyển đến khu tái định cư đầu tiên, ông Đinh Văn Phớt không giấu được niềm vui: "Trước đây, gia đình mình sống ở gần suối, mỗi lần mưa to là sợ lắm, cả nhà phải vào ngủ tạm chòi ở trong rẫy, khi nào mưa hết, thấy không còn nguy hiểm nữa mới về. Nay được chính quyền địa phương hỗ trợ, cấp đất ở chỗ mới, ai cũng vui". Hàng xóm của ông Phớt, anh Đinh Văn Blâu, cũng phấn khởi chia sẻ: "Dù vẫn phải đi lại nơi ở cũ để sản xuất nhưng được đến nơi ở tốt thế này thì còn gì bằng nữa. Ở đây, mọi người được sống gần nhau, khó khăn thì có thể nhờ người này, người khác, mọi thứ đều thuận lợi nên chúng tôi sẽ cố gắng làm ăn".

Nhằm tạo điều kiện để các hộ dân di dời đến địa điểm tái định cư, ngành chức năng và chính quyền địa phương đã hỗ trợ mỗi hộ

20 triệu đồng tiền di chuyển, hỗ trợ 400 m² đất làm nhà ở và được giữ nguyên đất canh tác tại nơi ở cũ; đồng thời, triển khai xây dựng hệ thống điện sinh hoạt và nước sạch đầy đủ để bà con yên tâm hơn tại nơi ở mới. Ông Đinh Năng-Trưởng thôn Groi 1 cho biết: "Thấy bà con không còn phải sống thấp thỏm mỗi khi mùa mưa lũ đến, chúng tôi rất vui mừng. Hiện tại, các hộ dân đã có cuộc sống ổn định. Tuy nhiên, vấn đề chúng tôi trăn trở là làng có tới 25 hộ nghèo, 14 hộ cận nghèo, cuộc sống của bà con trong làng vẫn còn vất vả lắm. Giúp đỡ bà con thoát nghèo là thách thức không nhỏ đối với chính quyền địa phương. Do vậy, chúng tôi rất cần sự quan tâm, giúp đỡ nhiều hơn nữa của các cấp ủy, chính quyền".

T.B



Một góc khu tái định cư. Ảnh: P.L

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện công trình đường vào xã Đak Pling

Sau thời gian bị gián đoạn, đến thời điểm này, công trình đường vào xã Đak Pling (huyện Kông Chro) có tổng chiều dài hơn 40 km đã được khởi động trở lại với tổng vốn đầu tư hơn 51,6 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành trong năm 2015. Theo phê duyệt sau đấu thầu, Công ty TNHH Trung Kiên và Công ty cổ phần Xây dựng Hoàng Đức Sang tiếp tục thi công phần còn lại của tuyến đường này.

Trong số 2 gói thầu của toàn tuyến thì gói thầu dài 15 km mà Công ty TNHH Trung Kiên đảm nhận được đánh giá khi triển khai sẽ gặp nhiều khó khăn nhất. Bởi thi công điều kiện mùa mưa hiện nay, nhiều đoạn lại nằm thấp hơn so với mặt đường cũ, độ nghiêng lớn, nguy cơ sạt lở cao, song với trách nhiệm được giao, đơn vị luôn nỗ lực để hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng công trình...

Trao đổi với chúng tôi, ông Đinh Mùi-Giám đốc Công ty TNHH Trung Kiên cho biết: "Hiện nay, chúng tôi huy động tối đa công nhân để thực hiện các hạng mục công trình được phê duyệt, phần đầu hoàn thành đúng kế hoạch được giao".

ĐOÀN BÌNH-THANH SÁNG

Tập huấn khai thuế qua mạng và nộp thuế điện tử

Chi cục Thuế thị xã An Khê vừa tổ chức Hội nghị tập huấn khai thuế qua mạng và nộp thuế điện tử cho 400 học viên đến từ 200 doanh nghiệp và đơn vị hành chính sự nghiệp trên địa bàn thị xã.

Trong thời gian tập huấn, các học viên được truyền đạt những nội dung: giới thiệu tổng quan về hệ thống khai thuế qua mạng; hướng dẫn cài đặt các phần mềm hỗ trợ triển khai khai thuế qua mạng; trình bày và hướng dẫn sử dụng ứng dụng khai thuế qua mạng; hướng dẫn cách xử lý các vướng mắc thường gặp và giải đáp các vướng mắc thường gặp.

HỒNG THƯƠNG

Phát hiện hóa chất tồn dư trong thực phẩm

Chi cục Quản lý Chất lượng Nông-Lâm Sản và Thủy sản tỉnh vừa tổ chức lấy 46 mẫu thịt heo, thịt gà, giò chả và thủy sản khô, bò khô thị xã An Khê, TP. Pleiku và huyện Chư Sê để kiểm tra các chỉ tiêu vi sinh học và hóa chất.

Qua kiểm tra, đơn vị đã phát hiện 7/14 mẫu thịt heo, 4/8 mẫu thịt gà, 2/3 mẫu bò một năng nhiễm E. coli vượt ngưỡng cho phép. Một số mẫu thịt heo, gà còn có vi sinh vật Salmonella không cho phép có trong thịt. Bên cạnh đó, Chi cục còn lấy 14 mẫu rau. Qua kiểm tra vi sinh vật E.coli và Salmonella và dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, 14 mẫu rau đều đạt tiêu chuẩn quy định.

NGUYỄN DIỆP

Hội Khuyến học thị xã An Khê: Triển khai đề án xây dựng xã hội học tập đến năm 2020

Sáng 2-10, Hội Khuyến học thị xã An Khê tổ chức kỷ niệm 18 năm Ngày khuyến học Việt Nam (2-10) và triển khai đề án xây dựng xã hội học tập đến năm 2020.

Sau khi ôn lại truyền thống tốt đẹp của Hội Khuyến học Việt Nam và thị xã An Khê, Hội đánh giá lại những thành quả đã đạt được sau 11 năm thành lập và phát triển. Theo đó, Hội có 500 cán bộ Hội hoạt động ở 14 Hội Khuyến học cơ sở xã, phường, 3 trường THPT, 37 ban khuyến học các ban ngành nhà máy, xí nghiệp và 264 chi hội thôn, làng, tổ dân phố với trên 10.000 hội viên. Hội đã xây dựng được 11 trung tâm học tập cộng đồng hoạt động có hiệu quả. Hàng năm có 3.000-4.000 gia đình hiếu học đăng ký, quỹ khuyến học vận động được 200-300 triệu đồng, đã trao học bổng, tạo động lực cho nhiều học sinh nghèo vượt khó vươn lên học giỏi.

Tại buổi lễ, Hội cũng đã thông qua đề án xây dựng xã hội học tập đến năm 2020 và kêu gọi các tổ chức, cá nhân ủng hộ quỹ Hội được 200 triệu đồng. Nhân dịp này, Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam đã tặng bằng khen cho Hội Khuyến học thị xã An Khê, Hội Khuyến học Trường THPT Quang Trung và ông Trần Anh Tuấn-cán bộ Hội đã có thành tích xuất sắc trong công tác khuyến học. Đồng thời tặng kỷ niệm chương "Vị sự nghiệp khuyến học" cho 3 cán bộ Hội.

HỒNG THƯƠNG

Tập huấn kỹ năng công tác Đội

Tại Trung tâm Hoạt động Thanh niên, Tỉnh đoàn phối hợp với Sở Giáo dục-Đào tạo tổ chức lễ khai mạc trại huấn luyện cho cán bộ, giáo viên-tổng phụ trách Đội lần thứ I-2014.

Trong thời gian 3 ngày (từ ngày 1 đến 3-10), 182 cán bộ, giáo viên-tổng phụ trách Đội của 17 huyện, thị xã, thành phố sẽ được tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nhận thức, kỹ năng thực hành các nghi lễ của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, kỹ năng tổ chức trò chơi, kỹ năng lều trại, trò chơi vận động... Đây cũng là dịp để đội ngũ cán bộ làm công tác Đội được giao lưu học hỏi trao đổi kiến thức, kinh nghiệm để cùng nhau xây dựng Đội vững mạnh.

P.L

Đầu tháng 9-2014, chúng tôi quyết định lặn lội đến thăm những khoảnh rừng có nhiều cây giáng hương cổ thụ ở xã Krong, huyện Kbang. Con đường ngoằn ngoèo, bề ngang chỉ hơn một gang tay, đất đá lồi chồm và liên tục bị chia cắt như thách thức cả người điều khiển xe máy đến người ngồi đằng sau. Khó đi là vậy, nguy hiểm là thế nhưng: "Sơ suất một tí là lâm tặc triệt hạ cây rừng, dù đó là hương hay bằng lăng"-anh Nguyễn Thành Vinh-Trưởng phòng Kỹ thuật (Công ty TNHH Lâm nghiệp Krông Pa) chia sẻ.

TẬN THẤY RỪNG GIÁNG HƯƠNG

Sau gần 1 giờ đồng hồ vượt 4 km đường rừng, chúng tôi lần đầu tiên được tận mắt thấy những cây giáng hương cổ thụ. Anh Vinh cho biết: Trước kia, rừng Kbang có rất nhiều loại gỗ quý, như: huỳnh đàn (còn gọi là gỗ sưa), trắc. Tuy nhiên hiện không còn tồn tại hai loại gỗ nói trên, nếu còn chỉ là những cây chưa đủ để khai thác. Hiện nay, lâm tặc luôn tìm mọi cách lén lút xâm nhập hoặc xúi giục thanh niên địa phương khai thác và vận chuyển trái phép giáng hương ra khỏi địa bàn. Có thời điểm nóng, lâm tặc đã triệt hạ, chặt phá cùng lúc 27 cây giáng hương cổ thụ. Chính vì vậy giáng hương hiện chỉ còn phân bố lốm đốm theo kiểu da báo trên 30 khoảnh của 7 tiểu khu thuộc địa bàn các xã Krong, Đak Krong, Sơn Lang.

Trên suốt chặng đường đi sâu vào rừng, anh Vinh cứ nằng nặc đưa chúng tôi đến thăm nơi ẩn chốn ở của các anh em ở đây như thế nào. Thật ra, anh muốn chia sẻ niềm vui khác với chúng tôi, đó là việc anh em trực giữ rừng sắp có "nhà" riêng để ở. Dù đó chỉ mới là một mảnh đất trống và vài miếng gỗ được tập kết ở đây, nhưng ai nấy đều vui như thể ngôi nhà ấy đã hoàn thành từ bao giờ. Tiếp lời đồng

nghiệp, anh Lô Đình Hồ-cán bộ Công ty phụ trách khu vực "trọng điểm" này, chia sẻ thêm: Hiện tại, anh cùng 1 đồng nghiệp khác canh giữ giáng hương ở đây phải ngủ nhờ lán của người dân dựng lên để canh rẫy. Ngoài công việc giữ rừng, các anh còn kiêm luôn cả việc "giữ rẫy" cho bà con.

GIAN NAN CHUYỆN GIỮ RỪNG

Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, lực lượng chức năng ở đây chỉ 14 người nhưng phụ trách đến 2 trạm gác cửa rừng và 6 khu vực trọng điểm có gỗ giáng hương trên tổng diện tích hơn 8.428 ha. Chưa kể, cán bộ Công ty trong tay không tác sát, mỗi chốt chặn chỉ được trang bị 1 bình xịt hơi cay và gậy cao su, trong khi lâm tặc luôn ở thế đông người, dao rựa luôn sẵn, thậm chí có cả súng. Một cán bộ cho biết: "Lâm tặc canh mình mình làm gì mà canh nổi chúng. Chúng cứ nhắm vào các ngày nghỉ lễ, giờ ăn cơm hay những khi trời mưa tầm tã lúc 1-2 giờ sáng là hành động. Do vậy, dù có cắm chốt đến đâu thì gỗ vẫn rất dễ mất".

Đó là chưa kể đến những thủ đoạn hết sức tinh vi của lâm tặc. Do mỗi khi đốn hạ cây thường gây ra tiếng động lớn do cây gãy đổ phát ra nên chúng đã "phát minh" ra cách xẻ từng hộp gỗ trên thân cây mà cây không ngã, cứ thế "róc

Báo và tạp chí của Đảng Nguồn tư liệu không thể thiếu

THANH THÚY



Độc giả đọc báo tại Hội Báo Xuân. Ảnh: TRẦN DUNG

Ngày 28-12-1996, Bộ Chính trị (khóa VIII) đã ban hành Chỉ thị số 11-CT/TW, về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng. Ngày 13-3-1997, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai (khóa XI) có Chỉ thị số 04-CT/TU về việc mua đọc báo, tạp chí của Đảng và báo *Gia Lai*. Thực hiện các chỉ thị trên, trong những năm qua, Ban Thường vụ Thành ủy Pleiku đã tập trung chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể từ thành phố đến cơ sở thực hiện việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng, cũng như báo *Gia Lai*.

Đảng bộ thành phố có 41 tổ chức cơ sở đảng (30 đảng bộ cơ sở, 11 chi bộ cơ sở), với 446 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở. Đến nay, hầu hết các tổ chức cơ sở đảng, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa

bàn thành phố đã làm tốt việc mua đọc báo, tạp chí của Đảng. Trong đó báo Nhân dân, tạp chí Lý luận, tạp chí Cộng sản, tạp chí Xây dựng Đảng, báo *Gia Lai*... là một nguồn tư liệu không thể thiếu. Đối với các xã, phường, báo Đảng được đặt mua cho Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, các đoàn thể và các chi hội trực thuộc; các chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, tổ dân phố, thôn, làng. Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố đều có các loại báo Nhân dân, tạp chí Cộng sản, báo *Gia Lai*. Năm 1997, số lượng báo Nhân dân đặt mua và cấp phát toàn thành phố là 33.611 tờ, năm 2014 là 51.453 tờ; báo *Gia Lai* năm 1997 là 46.175 tờ, năm 2000 là 60.297 tờ, năm 2010 là 100.720 và năm 2014 là 102.999 tờ.

Việc đọc báo Đảng được các địa phương, cơ quan, đơn vị thực hiện

nghiêm túc. Hiện nay, nhiều cơ quan, đơn vị của thành phố duy trì tốt việc giao ban công việc đầu giờ và đọc báo hàng ngày. Thành ủy thường xuyên chỉ đạo, vận động nhân dân, đặc biệt là công chức, viên chức, cán bộ, đảng viên phải xây dựng ý thức tự đọc, tự nghiên cứu và xem báo, tạp chí của Đảng. Đây là nguồn cung cấp tư liệu chính thống, đảm bảo tính thời sự, là phương tiện tuyên truyền, phổ biến kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Trong thời gian tới, Đảng bộ TP. Pleiku sẽ tập trung chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc mua và sử dụng báo, tạp chí của Đảng, định hướng việc đọc báo phải phù hợp với đặc điểm tình hình của từng cơ quan, đơn vị. Theo đó, vào buổi sáng đầu giờ làm việc nên dành thời gian đọc báo để cung cấp thông tin kịp thời các sự kiện chính trị diễn ra trong ngày, tạo thói quen tiếp cận thông tin chính thống.

Thành phố cũng khuyến khích các cơ quan, đơn vị có điều kiện tổ chức các phòng đọc, tủ sách, kệ sách, báo và quy định cụ thể việc đọc, nghiên cứu, quản lý, sử dụng sách, báo, tạp chí. Đồng thời, các cấp ủy đảng, chính quyền cung cấp, bố trí đủ nguồn kinh phí phục vụ cho việc đặt mua và đọc báo, tạp chí của Đảng.

I.T

Gian nan Chuyện giữ rừng giáng hương

MINH THI-MINH TRIỀU



Một cây hương bị lâm tặc xẻ 2 mảng lớn. Ảnh: M.T

thị" dần những cây gỗ hương. Với từng mảng gỗ vuông vức được xẻ ra trên cây thẳng đứng, chúng dễ dàng gùi hay di chuyển bằng xe máy độ chế... Để đối phó với lực lượng bảo vệ rừng, lâm tặc còn sáng chế ra một kiểu "giảm thanh" cho cửa máy. Chúng dùng một ống nhựa được nối dài thêm vào nơi phát ra tiếng động của cửa máy (pô) rồi gắn đầu ống xuống nước hoặc cắm vào lòng đất. Chỉ vào gốc hương có đường kính hơn 1,6 mét bị xẻ 2 mảng gỗ lớn, anh Vinh cho biết: "Chỉ cần chúng tôi đến muộn hơn 10 phút là cây hương cổ thụ lớn nhất khu rừng này đã không còn".

Đưa tay gỡ chiếc mũ cối đang đội trên đầu, anh Vinh còn chỉ cho chúng tôi xem vết thương hấy còn rất mới. Đó là hậu quả của một lần anh đối mặt với lâm tặc. Còn anh Lô Đình Hồ thì không nhớ nổi số lần bị chúng vây hãm hãm dọa, thậm chí bị đánh đến mức phải nhập viện. Vậy nhưng số cây gỗ hương cổ thụ bị mất lại tỷ lệ nghịch với việc ngăn chặn, xử lý đối tượng vi phạm, bởi "khi lực lượng ứng phó đến nơi thì chúng đã kịp thời cao bay xa chạy..."-anh Vinh bức xúc.

Giáng hương có tên khoa học là *Pterocarpus macrocarpus*, là một loài cây bản địa của vùng Đông Nam Á, Đông Bắc Ấn Độ, Lào, Thái Lan, Việt Nam, Campuchia. Ở Việt Nam, chúng được phân bố ở vùng Tây Nguyên và Đông Nam bộ. Cây giáng hương quả to có chiều cao trung bình từ 10 mét đến 30 mét, đường kính thân cây có thể lên đến 1,7 mét. Gỗ giáng hương được xếp vào nhóm I.

M.T-M.T



Ảnh: P.L

Chế độ, chính sách cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin:

Còn nhiều Tồn tại, vướng mắc

PHAN LÀI

Chiến tranh đã lùi xa nhưng hậu quả của nó vẫn còn hiện hữu đến tận ngày nay, trong đó có nạn nhân chất độc da cam/dioxin. Vì thế, xoa dịu nỗi đau cho các nạn nhân nhiễm chất độc da cam/dioxin là trách nhiệm của toàn xã hội.

TÍCH CỰC QUANTÂM ĐÒI SỐNG NẠN NHÂN

Theo đánh giá của Ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh, trong những năm qua, các cấp ủy, chính quyền, ban ngành, đoàn thể của tỉnh đã có nhiều chính sách và biện pháp tích cực để hỗ trợ về vật chất, tinh thần cho những nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam/dioxin.

Từ năm 2012 đến nay, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội đã tổ chức được 3 lớp tập huấn để quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về lĩnh vực người có công với cách mạng cho cán bộ làm chính sách ở 222 xã, phường, thị trấn với sự tham gia của 646 người; phối hợp với Hội đồng Giám định Y khoa tỉnh xét duyệt, thẩm định, giám định, công nhận và giải quyết chế độ cho 191 đối tượng là người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc da cam/dioxin trên địa bàn tỉnh. Kinh phí chi trả thực hiện các chính sách đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học từ năm 2012 đến 6 tháng đầu năm 2014 là 112.113.067.000 đồng (trong đó, trợ cấp hàng tháng cho đối tượng trực tiếp là 80.470.806.000 đồng; trợ cấp hàng tháng cho đối tượng gián tiếp là 27.548.344.000 đồng; bảo hiểm y tế là 2.514.117.000 đồng; quà của Chủ tịch nước nhân dịp Tết Nguyên đán cho người tham gia hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học là 1.579.800.000 đồng).

Bên cạnh đó, nhiều ban ngành, tổ chức chính trị xã hội đã chung tay quyên góp tiền ủng hộ các nạn nhân. Từ năm 2012 đến nay, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh đã vận động được 6.797.000.000 đồng từ các cơ quan, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong và ngoài nước để xây dựng nhà cho các nạn nhân khó khăn; cho các gia đình nạn nhân vay vốn để sản xuất, chăn nuôi; xây dựng nhà học tập đa năng... Những việc làm thiết thực này giúp đời sống

của các nạn nhân được ổn định và từng bước được cải thiện, tạo động lực cho họ vươn lên khắc phục những khó khăn trong cuộc sống.

VƯỚNG Ở THỦ TỤC

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện các quy định về xét duyệt, thẩm định, công nhận và chế độ, chính sách đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc da cam/dioxin trên địa bàn tỉnh còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc và bất cập. Theo thống kê của Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh, trên địa bàn tỉnh hiện có khoảng 6.193 đối tượng (trực tiếp và gián tiếp) hoạt động kháng chiến bị phơi nhiễm chất độc hóa học, trong đó chỉ có 2.550 đối tượng được hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng theo quy định của Nhà nước. Hiện nay, toàn tỉnh có 89 hồ sơ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc da cam/dioxin còn tồn đọng, chưa được giải quyết, người thì đang được xem xét tiếp, người thì chưa đúng các thủ tục hồ sơ theo quy định. Có nhiều nạn nhân là thế hệ thứ ba bị nhiễm chất độc hóa học đang hưởng chế độ trợ cấp xã hội rất thấp (mức 1: 180.000 đồng/tháng, mức 2: 360.000 đồng/tháng dẫn đến đời sống của đối tượng và gia đình đối tượng này gặp nhiều khó khăn.

Sở dĩ có tình trạng này là do giữa các văn bản quy định của Trung ương chưa có sự thống nhất, thiếu thực tế gây khó khăn, lúng túng khi triển khai thực hiện. Trong khi đó, đối tượng đã già yếu, việc đi lại và kinh tế rất khó khăn; danh mục 17 bệnh tật liên quan đến phơi nhiễm chất độc hóa học còn nhiều điểm chưa đầy đủ... Bên cạnh đó, việc tuyên truyền, hướng dẫn các văn bản về chính sách người có công nói chung và người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc da cam/dioxin nói riêng ở một số địa phương chưa kịp thời, sâu sát; một số cán bộ chính sách chưa thể hiện hết trách nhiệm, hướng dẫn không rõ ràng, tiếp tay cho các đối tượng khai man hồ sơ (gian lận, cố tình làm hồ sơ giả) để được hưởng chế độ, chính sách...

P.L

Bài dự thi “Gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến xuất sắc”

Gặp gỡ “nhà nông trẻ xuất sắc” Lê Quang Bình

ANH HUY

Là một trong 3 thanh niên tiêu biểu của tỉnh được nhận giải thưởng Lương Định Của năm 2014-phần thưởng cao quý của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn dành cho những “nhà nông trẻ xuất sắc” nhưng Lê Quang Bình lại khiêm tốn khi nói rằng “em chỉ may mắn hơn các bạn trẻ khác khi có sẵn nền tảng kinh tế từ gia đình”.



Ngoài cà phê, Bình còn chăm sóc 1 ha hồ tiêu. Ảnh: A.H

Chia sẻ về giải thưởng cũng như chuyến ra Hà Nội vừa qua, Lê Quang Bình (xã Ia Phìn, huyện Chư Prông) vui vẻ: “Đây là chuyến đi cho em nhiều trải nghiệm thú vị. Sự mạnh dạn, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của các bạn đoàn viên thanh niên trên cả nước đã tiếp thêm sức mạnh để em cố gắng hơn nữa...”.

“DỠ HƠI” CÓ CĂN CỨ

Tự nhận mình là người may mắn khi không phải khởi nghiệp bằng hai bàn tay trắng, song nhìn cái cách mà Lê Quang Bình “phát triển trên những thứ sẵn có ấy” nhiều người sẽ không khỏi ngạc nhiên xen lẫn thán phục. Tiếp quản vườn cà phê gần 2 ha của gia đình đang trong giai đoạn già cỗi, năng suất sụt giảm 1/3 so với trước khiến Bình nhiều đêm trăn trở. Thế rồi, Bình tìm đến các vườn cà phê năng suất cao để học hỏi, mua các loại sách báo về tham khảo và đăng ký tham gia một lớp tập huấn về trồng, chăm sóc cây cà phê, hồ tiêu do huyện tổ chức. Sau gần 3 tháng “khổ luyện”, Bình quyết định thay thế những gốc cà phê kém năng suất bằng phương pháp trồng dặm giống cà phê cao sản. Theo tính toán của Bình, một gốc cà phê đang thu hoạch mỗi năm chỉ cho khoảng 10 kg quả tươi nhưng nếu thay thế bằng giống cà phê cao sản thì năng suất sẽ tăng gấp 3 lần. Tính toán là vậy nhưng Bình cũng không dám mạo hiểm mà mỗi năm chỉ trồng dặm khoảng 100 cây.

Mặt khác, không chọn cách trồng cây vào mùa mưa như nhiều nhà nông khác vẫn làm, chàng thanh niên này lại quyết định trồng vào ngày nắng. Ngay sau khi thu hoạch xong, Bình cho trực những gốc cà phê già cỗi và thay ngay vào đó những cây con đã được hai đến ba cặp cành. “Lúc đầu, nhiều người nói em dở hơi vì chẳng ai trồng cây mùa nắng và cũng chẳng ai chọn giống cây con khi đã có tới 2-3 cặp cành”-Bình chia sẻ. Tuy nhiên, theo suy luận của chàng trai này: Nếu mình trồng cây con đã có 2-3 cặp cành sẽ tiết kiệm được thời gian chăm sóc và nhanh cho thu hoạch hơn so với chọn cây giống chỉ mới có 2-3 cặp lá, quan trọng là nguồn cây con đó có đảm bảo chất lượng. Còn vì sao lại trồng cây mùa nắng? Bình lý giải: “Mùa nắng nếu được tưới nước, tụ ẩm thường xuyên thì cây sẽ phát triển nhanh hơn mùa mưa rất nhiều”. Với cách làm “không giống ai” nhưng Lê Quang Bình đã “chứng minh” cho mọi người thấy rằng mình “dở hơi” nhưng có căn cứ. Những gốc cây cà phê được trồng dặm đầu tiên đã cho thu hoạch và năng suất tăng gấp

3 lần so với trước đây. Hiện nay, ngoài chăm sóc gần 2 ha cà phê, Lê Quang Bình còn trồng, chăm sóc 1 ha hồ tiêu và đang dự định trong năm tới sẽ xây dựng trang trại V-A-C.

“THỦ LĨNH” ĐOÀN NĂNG ĐỘNG

Với mức thu nhập bình quân 500-550 triệu đồng/năm, Lê Quang Bình trở thành triệu phú ở tuổi 25. Tuy nhiên chàng trai này còn được biết đến trong vai trò một “thủ lĩnh” đoàn năng nổ, nhiệt tình, có khả năng vận động, tập hợp đoàn viên tích cực tham gia các phong trào, hoạt động đoàn tại cơ sở.

Trong vai trò Bí thư chi đoàn thôn Hoàng Ân năm 2012, Bình bắt tay ngay vào việc tập hợp đoàn viên. Trước tiên, Bình lên danh sách từng đoàn viên, tìm hiểu hoàn cảnh gia đình và tâm tư, nguyện vọng của từng người... Trên cơ sở đó, Bình xây dựng kế hoạch, tổ chức các sân chơi và mời các chi đoàn bạn đến giao lưu bóng đá, bóng chuyền... Vấn đề tập hợp đoàn viên được giải quyết cũng là lúc Bình lúng túng trước câu hỏi: Lấy đâu ra kinh phí duy trì các hoạt động? Và rồi, Bình nảy ra sáng kiến, vận động đoàn viên tham gia đóng góp ngày công lao động vừa để gây quỹ hoạt động, vừa có thể gắn kết đoàn viên lại với nhau. Được đoàn viên hưởng ứng, Bình nhanh chóng liên hệ với các gia đình trong thôn đang cần nhân công làm cỏ, thu hoạch cà phê hoặc xuống gỗ trong xã và tổ chức cho đoàn viên đi làm. Số tiền gây quỹ được, chi đoàn dành một phần để giải quyết cho những đoàn viên khó khăn vay phát triển kinh tế, một phần tổ chức thăm hỏi những đoàn viên và gia đình lúc đau ốm; mua bánh kẹo trong các buổi sinh hoạt, giao lưu và tổ chức Trung thu cho các cháu thiếu nhi trong thôn... “Đến nay, hoạt động gây quỹ của chi đoàn đã thu hút 100% đoàn viên tham gia và bình quân, mỗi năm, đoàn viên sẽ tham gia khoảng 3 ngày công lao động. Ngoài ra, chi đoàn còn thành lập một đội múa lân tham gia biểu diễn gây quỹ. Hiện nay, quỹ chi đoàn còn khoảng 11 triệu đồng, đang giải quyết cho 2 đoàn viên vay để mua cây giống-con giống phát triển kinh tế”-Lê Quang Bình cho biết. “Chỉ sau 2 năm, Bình đã đưa hoạt động của chi đoàn thôn Hoàng Ân trở thành một trong những chi đoàn đi đầu trong toàn xã. Ngoài ra, đoàn viên chi đoàn thôn Hoàng Ân còn tích cực tham gia dọn dẹp đường làng, ngõ xóm, vệ sinh nơi công cộng... vào những ngày thứ bảy, chủ nhật xanh”-Bí thư Xã đoàn Ia Phìn Hoàng Xuân Thanh khẳng định.

A.H

Nợ tiền dạy thêm giờ của giáo viên: Sẽ sớm giải quyết

✍ MINH NGUYỄN

Trước thực tế nhiều trường học trên địa bàn nợ tiền dạy thêm giờ của giáo viên trong nhiều năm liền, bà Phan Thị Tuyết Mai-Trưởng phòng Giáo dục-Đào tạo huyện Chư Sê, cho biết: Phòng cũng đã kiến nghị với huyện nhưng hiện chưa có nguồn nên chưa thể chi trả được tiền dạy thêm giờ cho những giáo viên này với tổng số tiền hơn 8 tỷ đồng (từ năm học 2011-2012 đến nay).

Một số giáo viên ở các trường học trên địa bàn các xã Al Bá, Bờ Ngoong, Bar Măih, thị trấn Chư Sê... gửi đơn đến Báo GiaLai phản ánh về việc nhiều giáo viên dạy tăng tiết theo yêu cầu của nhà trường nhưng đến nay vẫn chưa được thanh toán số tiền này theo chế độ. Cá biệt có một số trường còn nợ tiền dạy thêm giờ của các giáo viên từ năm học 2011-2012 cho đến nay. Mặc dù, giáo viên đã có ý kiến trong các cuộc họp nhưng phía nhà trường chỉ trả lời là sẽ cố gắng xin thêm kinh phí để giải quyết thỏa đáng cho giáo viên.

Sau khi P.V tiến hành tìm hiểu sự việc thì được biết đến thời điểm hiện tại quyền lợi chính đáng của các giáo viên nói trên vẫn đang còn là một bài toán nan giải.

Theo phản ánh của các giáo viên, trước đây thủ tục chi trả tiền dạy thêm giờ cho giáo viên thường phải qua nhiều cấp ký duyệt như Phòng Tài chính huyện, Sở Tài chính, Sở Giáo dục-Đào tạo nên nhiều lúc khoản tiền này đến tay các giáo viên thường rất chậm, có khi vài ba năm giáo viên mới nhận được tiền của năm học trước đó. Thế nhưng, hiện nay hiệu trưởng các trường đã là chủ tài khoản, thủ tục chi trả cũng đơn giản và nhanh hơn trước song không hiểu vì lý do gì mà nhiều nhà trường trên địa bàn huyện vẫn chưa thực hiện chi trả cho các giáo viên.

Bà Phan Thị Tuyết Mai-Trưởng phòng Giáo dục-Đào tạo huyện Chư Sê, xác nhận: Tình trạng nợ tiền dạy thêm giờ của giáo viên hiện đang xảy ra ở hầu hết các trường học trên địa bàn huyện, trong đó phần lớn là trường tiểu học. Đây không phải là vấn đề thiếu giáo viên mà do nhiều giáo viên nữ nghỉ chế độ thai sản, đi học, công tác, tập huấn, nghỉ ốm... nên các giáo viên còn lại phải đảm nhiệm dạy thay. Hiện nay tất cả các trường trên địa bàn nhận kinh phí trực tiếp từ các ngành chức năng của huyện, tỉnh chứ không qua Phòng Giáo dục-Đào tạo. Đây là khó khăn chung của huyện, do ngân sách hụt thu nên chưa có nguồn để chi trả kịp thời. Hàng tháng, trong các cuộc họp giao ban với các hiệu trưởng, Phòng cũng đã thông báo rõ vấn đề này, đồng thời đề nghị hiệu trưởng các trường về quán triệt lại cho giáo viên, động viên họ yên tâm công tác. Phòng Giáo dục-Đào tạo cũng đã kiến nghị với huyện sớm giải quyết. Tuy nhiên do chờ kết luận của đoàn thanh tra liên ngành tính về việc dạy tăng giờ nên giáo viên hãy yên tâm giảng dạy, chế độ sẽ sớm được giải quyết.

M.N

Huyện Đức Cơ:

Chấn chỉnh sai phạm ở Trường Trung học cơ sở Nguyễn Hiền

✍ HOÀNG CỤ

Ngay sau khi có kết luận thanh tra, Ban lãnh đạo Trường THCS Nguyễn Hiền đã tiếp thu các ý kiến, chỉ đạo bổ sung các chứng từ, khắc phục những thiếu sót, sai phạm và nghiêm túc tổ chức buổi họp kiểm điểm những cá nhân có liên quan, rút kinh nghiệm trong công tác quản lý tài chính, chi tiêu khác khoản đóng góp-ông Nguyễn Văn Trường-Phó Trưởng phòng Giáo dục-Đào tạo huyện Đức Cơ cho biết.

Trường THCS Nguyễn Hiền (thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ) có 33 cán bộ, giáo viên, nhân viên và 14 lớp học, với 538 học sinh. Những năm qua, nhà trường có nhiều nguồn thu phục vụ cho công tác dạy và học, nhất là nguồn thu huy động xã hội hóa giáo dục. Nhờ thế mà cơ sở vật chất, trang-thiết bị, cảnh quan môi trường, các khoản chi tiêu cho những hoạt động của nhà trường ngày càng phát triển. Bên cạnh những việc làm tốt, Trường THCS Nguyễn Hiền vẫn còn tồn tại nhiều việc làm chưa tốt, nhất là lĩnh vực tài chính-kế toán đã và đang làm ảnh hưởng đến môi trường giáo dục và đào tạo, gây bức xúc trong cán bộ, giáo viên, nhân viên và phụ huynh học sinh.

Kết luận thanh tra số 29 của Thanh tra huyện Đức Cơ nêu: Trong 2 năm (2011-2012), Trường THCS Nguyễn Hiền đã có tới 11 nghiệp vụ tài chính chi thiếu sót, sai phạm tổng số hơn 25 triệu đồng; trong đó năm 2011 có 6 nghiệp vụ chi sai hơn



Ảnh: H.C

15,6 triệu đồng, năm 2012 có 5 nghiệp vụ chi sai hơn 9 triệu đồng. Các số phiếu chi sai trong năm 2011 là 01, 26, 40, 70 và các phiếu chuyển khoản số 12, số 37. Phiếu chi sai trong năm 2012 là số 41 và các chứng từ chuyển khoản số 18, số 31 và số 54. Nội dung chi sai quy định là các chế độ: thâm niên nghề, lương hợp đồng lao động, thanh toán thiếu tiền hưởng dẫn tập sự (cho thầy Khoa và thầy Hòa gần 2 triệu đồng), tiền tập huấn, tiền công tác phí, tiền đi tham quan học tập, tiền điện thoại, tiền điện thấp sáng...

Bên cạnh hàng loạt phiếu chi, phiếu chuyển khoản sai nguyên tắc kế toán tài chính, trực tiếp xâm phạm đến quyền lợi chính đáng và hợp pháp của người lao động là những việc làm mờ ám, thiếu minh bạch trong việc huy động xã hội hóa giáo dục, gây dư luận không tốt, ảnh hưởng đến chính sách thu hút của Đảng, Nhà nước. Cụ thể là năm học 2010-2011 và năm 2011-2012, Trường THCS Nguyễn Hiền đã có 8

nghiệp vụ chi sai hơn 6,4 triệu đồng kinh phí xã hội hóa giáo dục (theo kết luận của Thanh tra huyện Đức Cơ). Nội dung chi sai là thiếu danh sách cấp phát văn phòng phẩm, thiếu các chữ ký của người nhận và xác nhận của Ban Giám hiệu nhà trường. Do đó về mặt thủ tục hồ sơ chứng từ là chưa đúng quy định về tài chính kế toán. Ngoài ra, năm học 2011-2012, Trường THCS Nguyễn Hiền còn có 3 trường hợp chưa ký nhận hơn 1,6 triệu đồng hỗ trợ chi phí học tập...

Nhằm khắc phục, xử lý triệt để những sai phạm nêu trên, Thanh tra huyện Đức Cơ đã đề nghị Ban Giám hiệu nhà trường, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Hiền nghiêm túc chỉ đạo kế toán và những người có trách nhiệm phải bổ sung các giấy tờ có liên quan, chi trả đúng và đủ cho các đối tượng được thụ hưởng, đồng thời tổ chức họp kiểm điểm, rút kinh nghiệm, công khai kết luận thanh tra theo đúng quy định.

H.C

Khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên quốc lộ 14

Sáng 2-10, Bộ trưởng Bộ Giao thông-Vận tải, kiêm Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Đinh La Thăng đã có công điện về khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông làm 2 người chết và 11 người bị thương trên quốc lộ 14-đoạn qua địa phận tỉnh Đak Lak.

Trước đó, vào khoảng 16 giờ 30 phút, ngày 1-10, tại km 610 quốc lộ 14, đoạn đi qua thôn 1, xã Ea Hleo (huyện Ea Hleo) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 2 người chết tại chỗ và 11 người khác bị thương phải đưa đi cấp cứu.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, chiếc xe Ford mang BKS 47B-004.88 của nhà xe Thanh Hiếu, do tài xế Trần Thế Nam (SN 1981, trú tại phường Ea Tam, TP. Buôn Ma Thuột) điều khiển xe chạy hướng Gia Lai-Đak Lak đến địa phận thôn 1, xã Ea Hleo đã tông vào xe máy mang BKS 77M2-1844 do ông Võ Trung Trực (thôn 1, xã Ea Hleo) chở vợ là bà Bùi Thị Hạnh. Hậu quả, vợ chồng ông Trực tử vong tại chỗ và 11 người trên xe khách (gồm cả tài xế) bị thương, trong đó có 5 trường hợp bị thương rất nặng được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đak Lak cấp cứu.

HÀ SỰ (tổng hợp)

Bắt quả tang đối tượng cạy cốp xe trộm cắp tài sản

Vào khoảng 7 giờ 45 phút, ngày 30-9, khi đưa con đi học tại Trường Mẫu giáo Xơ Mai Liên (tổ 2, phường An Phú, thị xã An Khê), chị Nguyễn Thị Nguyệt Nga dựng xe mô tô BKS 81N1-9157 trước cổng trường để đưa con vào lớp. Tại đây, lợi dụng sự mất cảnh giác của chị Nga, đối tượng Nguyễn Bá Thời (SN 1966, trú tại phường Yên Thế, TP. Pleiku) đã cạy cốp xe trộm cắp 4,2 triệu đồng và một máy điện thoại iPhone 4S. Trong lúc chưa kịp tẩu thoát, đối tượng đã bị quần chúng nhân dân bắt giữ giao cho Công an thị xã An Khê.

Trước đó, ngày 20-9, Công an thị xã An Khê cũng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Cù Chí Dũng (SN 1995, trú tại thôn 2, xã Thành An) về hành vi trộm cắp tài sản. Theo đó, lợi dụng sơ hở của các chủ xe ô tô đậu đỗ trước nhà không có người trông coi, Dũng đã trộm 4 bình ắc quy trên xe ô tô BKS 81M-0682 và 81C-026.76 (tại phường An Bình). Sau đó, đối tượng đem các bình ắc quy đi bán phế liệu để lấy tiền tiêu xài.

LÊ ANH



Vai trò của biển Đông đối với thế giới và Việt Nam

✍ BÍCH HÀ

Các nhà khoa học từ xưa đến nay đã chứng minh biển Đông có vai trò to lớn đối với cả thế giới, trên nhiều lĩnh vực đời sống xã hội như: kinh tế, quốc phòng-an ninh, môi trường sinh thái... Biển Đông nằm trên tuyến đường giao thông biển huyết mạch nối liền Thái Bình Dương-Ấn Độ Dương, châu Âu-châu Á, Trung Đông-châu Á.

Biển Đông được coi là tuyến đường vận tải quốc tế quan trọng đứng vào hàng thứ nhì thế giới. Theo thống kê của các cơ quan chức năng tại nhiều quốc gia trong khu vực thì bình quân mỗi ngày có khoảng 200 tàu các loại qua lại biển Đông. Nhiều nước và vùng lãnh thổ ở khu vực Đông Nam Á có nền kinh tế phụ thuộc sống còn vào tuyến đường biển này như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Singapore và cả Trung Quốc... Vận chuyển bằng đường biển được coi là rẻ nhất trong các hình thức vận chuyển hiện có cho đến ngày nay. Cũng theo thống kê đáng tin cậy thì có hơn 90% lượng vận tải thương mại của thế giới thực hiện bằng đường biển và 45% trong số đó phải đi qua biển Đông.

Biển Đông có những eo biển quan trọng như eo biển Malaca, eo biển Đài Loan, ở đây được coi là những eo biển hoạt động nhộn nhịp nhất thế giới. Bởi vậy, biển Đông có vai trò hết sức quan trọng đối với tất cả các nước trong khu vực về địa-chiến lược, quốc phòng-an ninh, giao thông hàng hải và các ngành kinh tế khác!

và hàng ngàn đảo lớn nhỏ gần và xa bờ hợp thành phòng tuyến bảo vệ, kiểm soát và làm chủ các vùng biển và thềm lục địa. Vùng biển nước ta đóng vai trò quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cả trong lịch sử, hiện tại và tương lai. Không chỉ nguồn lợi về kinh tế (các ngành kinh tế mũi nhọn như thủy sản, dầu khí, giao thông hàng hải, đóng tàu, du lịch; tiềm năng khoáng sản như titan, zircon, thiếc, vàng, đất hiếm, cát nặng, cát đen; băng cháy... vô cùng quý hiếm), biển của nước ta còn là cửa ngõ để giao thương với thị trường thế giới, trao đổi và hội nhập của nhiều nền văn hóa...

Đặc biệt, 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa

Trong biển Đông, liên quan đến nước ta có 2 vịnh lớn, đó là: vịnh Bắc bộ ở phía Tây Bắc, rộng trên 130.000 km² và vịnh Thái Lan ở phía Tây Nam, rộng trên 293.000 km². Đây là biển duy nhất nối liền 2 đại dương: Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Khẳng định rằng: Việt Nam là một quốc gia biển lớn nằm ven bờ Tây của biển Đông, tuy có lúc chịu nhiều rủi ro vì thiên tai nhưng có nhiều cơ hội để biển tiềm năng về biển trở thành quốc gia mạnh về biển một cách toàn diện.



Diễn viên Nhà hát Ca múa nhạc tổng hợp Đam San giao lưu văn nghệ với cán bộ chiến sĩ đảo An Bang (quần đảo Trường Sa). Ảnh: B.H

Về lĩnh vực quốc phòng-an ninh, biển Đông đóng vai trò quan trọng là tuyến phòng thủ phía Đông của đất nước ta; các đảo và quần đảo trên biển Đông, đặc biệt là hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của chúng ta, nó không những chỉ có ý nghĩa trong việc kiểm soát các tuyến đường biển qua lại biển Đông, mà còn có ý nghĩa phòng thủ chiến lược quan trọng đối Việt Nam. Chúng ta đã biết, Việt Nam giáp với biển Đông từ 3 phía: Đông, Nam và Tây Nam. Các vùng biển và thềm lục địa của chúng ta là một phần biển Đông, trải dọc theo bờ biển dài trên 3.260 km, từ Quảng Ninh đến Kiên Giang, với nhiều bãi biển đẹp như Trà Cổ, Đồ Sơn, Sầm Sơn, Cửa Lò, Cam Ranh, Vũng Tàu... Nếu tính trung bình thì cứ mỗi 100 km² lãnh thổ đất liền có 1 km bờ biển, tỷ lệ này cao gấp 6 lần tỷ lệ trung bình của thế giới. Không một nơi nào trên lục địa Việt Nam lại cách xa bờ biển 500 km.

Nước ta có vùng biển bao gồm vùng nội thủy, lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa rộng lớn theo Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982, có 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa nằm giữa biển Đông

nằm ở vị trí trung tâm biển Đông, rất thuận lợi cho việc đặt các trạm thông tin, xây dựng các trạm dừng chân và tiếp nhiên liệu cho tàu thuyền, phục vụ cho tuyến đường hàng hải trên biển Đông. Nói về hai quần đảo này, chúng tôi sẽ có các bài viết khác, tuy nhiên nhân đây cũng xin thông tin thêm rằng, biển Đông nói chung và vùng biển đảo (nhất là 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa) của Việt Nam vốn từ xa xưa đã được các triều đại phong kiến, nhà nước ta qua các thời kỳ và ngư dân ven biển của ta chiếm giữ hợp pháp, quản lý và khai thác hiệu quả, được cộng đồng thế giới công nhận; nhưng từ lâu cũng đã có kẻ lăm le xâm chiếm, nhất là việc Trung Quốc chiếm giữ quần đảo Hoàng Sa và một số đảo của quần đảo Trường Sa là bất hợp pháp, vi phạm luật pháp quốc tế và luật pháp Việt Nam về biển. Đó là hành động xâm lược, nhất là khi cách đây chưa lâu việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trong thềm lục địa của ta, bất chấp sự lên án gay gắt và chống đối quyết liệt của cộng đồng quốc tế và của Việt Nam.

B.H (hiên soạn theo "100 câu hỏi/đáp về biển đảo" của Nhà xuất bản TT và TT-HN, 2013)

Các bộ, ngành trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri Gia Lai

(Tiếp theo số báo 4080 ra ngày 2-10-2014)

● BỘ NỘI VỤ

e) Về nội dung kiến nghị, phản ánh: Cần phân biệt về trình độ và hình thức đào tạo, không đánh đồng giữa các loại hình đào tạo để tuyển dụng công chức có chất lượng, đặc biệt là đối với tuyển dụng giáo viên.

Luật Giáo dục và Luật Cán bộ-Công chức không quy định phân biệt về văn bằng trong điều kiện đăng ký dự tuyển công chức (khoản 3 Điều 65 Luật Giáo dục quy định: "Văn bằng chứng chỉ do trường dân lập, tư thục, trường công lập có giá trị pháp lý như nhau"; khoản 1 Điều 36 Luật Cán bộ, công chức quy định người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức: "Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp" và "Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển").

Theo quy định của Luật Cán bộ-Công chức, việc thi tuyển công chức không phải căn cứ chủ yếu vào bằng cấp, kết quả học tập của sinh viên tại các cơ sở đào tạo. Các kỳ thi tuyển công chức đều được tổ chức theo quyên tắc công khai, minh bạch, khách quan, đúng pháp luật và bảo đảm tính cạnh tranh nhằm tuyển chọn đúng người đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và vị trí việc làm. Vì vậy, để nâng cao chất lượng tuyển dụng công chức, cơ quan, tổ chức có thẩm quyền tuyển dụng phải tập trung vào việc đổi mới nội dung, hình thức thi tuyển để lựa chọn được đúng người có năng lực, đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm, chứ không phải sàng lọc thông qua bằng cấp của người đăng ký dự tuyển.

g) Về nội dung kiến nghị, phản ánh: Nội dung xét tuyển công chức quy định tại Điều 12 Nghị định số 24 của Chính phủ gồm 2 nội dung: xét kết quả học tập và phỏng vấn về trình độ chuyên môn nghiệp vụ của người dự tuyển. Với kết quả phỏng vấn này sẽ làm đảo lộn kết quả học tập của người dự tuyển.

Trước đây, theo quy định của Pháp lệnh Cán bộ-Công chức và Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 10-10-2003 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước, việc xét tuyển công chức được thực hiện theo đối tượng ưu tiên. Thứ tự ưu tiên được thực hiện như sau: người dân tộc thiểu số, người cư trú tại nơi tự nguyện làm việc; anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động; thương binh; con liệt sĩ; con thương binh, con bệnh binh; người có học vị tiến sĩ đúng chuyên ngành đào tạo phù hợp với nhu cầu tuyển dụng; người tốt nghiệp loại giỏi và xuất sắc ở các bậc đào tạo chuyên môn phù hợp với nhu cầu tuyển dụng; người đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, đội viên thanh niên xung phong, đội viên đội trí thức trẻ tình nguyện phục vụ nông thôn, miền núi từ hai năm trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ. Việc xét tuyển công chức theo đối tượng ưu tiên về chính sách đã không bảo đảm được chất lượng trong tuyển dụng công chức thông qua hình thức xét tuyển.

Triển khai thực hiện Luật Cán bộ-Công chức và để bảo đảm nguyên tắc cạnh tranh, tuyển chọn đúng người đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm và ưu tiên tuyển chọn người có tài năng trong tuyển dụng công chức, Bộ Nội vụ đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15-3-2010 quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức. Theo đó, Bộ Nội vụ đã tham mưu với Chính phủ quy định việc xét tuyển công chức phải căn cứ vào kết quả học tập của người dự tuyển và kết quả phỏng vấn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển để đảm bảo lựa chọn được người có năng lực, trình độ chuyên môn vào công chức, khắc phục những hạn chế của việc xét tuyển theo đối tượng ưu tiên như trước đây.

Việc quy định trong xét tuyển công chức, ngoài căn cứ kết quả học tập phải tổ chức phỏng vấn là phù hợp với điều kiện thực tế hiện nay ở nước ta chưa có quy định về việc xếp hạng các cơ sở đào tạo, chất lượng các loại hình đào tạo chưa đồng đều. Tuy nhiên theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP thì kết quả học tập (điểm học tập và điểm tốt nghiệp) của người dự tuyển được tính hệ số 3; điểm phỏng vấn được tính hệ số 1. Như vậy, việc xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển công chức vẫn căn cứ chủ yếu vào kết quả học tập của người dự tuyển.

(Còn nữa)

THÔNG TIN TÒA SOẠN

Tuần qua, Báo Gia Lai đã chuyển đơn của bà Đỗ Thị Băng (thôn 5, xã Diên Phú, TP. Pleiku) và ông Bùi Quốc Thảo (SN 1961, thường trú tại số 788 Hùng Vương, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê) đến các cơ quan hữu quan để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền. Đề nghị quý cơ quan, đơn vị nhận được công văn, giấy chuyển của Báo Gia Lai, hồi âm kết quả để chúng tôi có cơ sở trả lời bạn đọc.

Báo Gia Lai cũng vừa nhận được đơn của bà Nguyễn Thị Thanh và ông Phan Văn Phong (trú tại thôn Hợp Nhất, xã Ia Bă, huyện Ia Grai) với nội dung gia đình bà bị chiếm đoạt tài sản và đang bị đe dọa tính mạng bởi một nhóm người. Chúng tôi sẽ cử phóng viên về địa phương nắm tình hình và phản ánh.



● Thủ tướng Chính phủ đã có Công văn số 1943/TTg-KTN gửi Bộ Giao thông-Vận tải và UBND tỉnh Đồng Nai, UBND TP. Hồ Chí Minh về chủ trương đầu tư dự án xây dựng Cảng Hàng không quốc tế Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Quy mô đầu tư nâng công suất khai thác đạt 100 triệu hành khách/năm và 5 triệu tấn hàng hóa/năm (đến năm 2030); trong giai đoạn I (đến năm 2025), hình thành cảng hàng không quốc tế trung chuyển, công suất 25 triệu hành khách/năm và 1,2 triệu tấn hàng hóa/năm, nhằm hỗ trợ việc quá tải của Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

● Theo Cục Chế biến Nông-lâm-thủy sản và Nghề muối (Bộ Nông nghiệp và PTNT), năm nay sản lượng cao su xuất khẩu ước đạt 1 triệu tấn, với giá trị 1,8-2 tỷ USD. So với năm ngoái, sản lượng cao su xuất khẩu giảm khoảng 10%, nhưng kim ngạch có thể giảm mạnh từ 25% đến 30%. Nguyên nhân khiến kim ngạch xuất khẩu cao su giảm mạnh là do nhu cầu tiêu thụ trên thế giới tăng chậm, trong khi nguồn cung tăng nhanh do nhiều nước trên thế giới mở rộng diện tích cao su trong thời kỳ giá cao khiến cung vượt cầu tạo áp lực giảm giá sâu trong những tháng đầu năm nay.

● FPT Telecom cho biết, vào lúc 7 giờ 45 phút sáng 2-10, đơn vị điều hành tuyến cáp quang biển quốc tế AAG (Asia Gateway Pacific) đã hoàn tất việc hàn nối cáp bị đứt AAG, sớm hơn dự kiến 1 ngày. Nhờ vậy, kênh truyền đi quốc tế từ Việt Nam được khôi phục 100%. Đơn vị điều hành cũng cho biết thêm, dự kiến 7 giờ sáng ngày mai (4-10), đơn vị sẽ cấu hình lại nguồn cáp. Khi đó công tác sửa chữa sẽ được hoàn tất.

HÀ SỰ (tổng hợp)

Nhật Bản nới lỏng thủ tục cấp thị thực nhập cảnh cho Việt Nam

Nhật Bản vừa thông báo đã nới lỏng đáng kể thủ tục cấp thị thực nhập cảnh cho du khách từ 3 nước Đông Nam Á là Việt Nam, Philippines và Indonesia.

Kể từ ngày 1-10, du khách từ 3 nước nói trên sẽ không còn phải trình giấy chứng nhận số dư tiền gửi ngân hàng, với điều kiện trước đây họ từng đi thăm Nhật Bản và cũng từng du lịch đến một quốc gia khác ngoài Nhật Bản trong nhóm các quốc gia công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7-gồm Anh, Canada, Pháp, Đức, Italy, Nhật và Mỹ). Bên cạnh đó, thời hạn giá trị của thị thực nhập cảnh nhiều lần dành cho công dân của Việt Nam, Philippines và Indonesia được nâng



từ 3 năm lên 5 năm. Công dân của 3 nước này dù đang sống ở nước ngoài cũng có thể xin thị thực nhập cảnh Nhật Bản tại các cơ quan ngoại giao của Nhật ở nước sở tại.

(theo TTXVN)

Mỹ-Ấn tăng cường bảo đảm an ninh biển

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã kết thúc chuyến thăm chính thức đến Mỹ bằng buổi hội đàm với Tổng thống Mỹ Barack Obama tại Nhà Trắng. Hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về việc tăng cường hợp tác ở nhiều lĩnh vực, chú trọng về thương mại, khoa học, môi trường...

Bên cạnh đó, Tổng thống Obama và Thủ tướng Modi cũng thông báo sẽ mở rộng hợp tác về an ninh-quốc phòng. Đặc biệt, 2 nhà lãnh đạo cam kết tăng cường hợp tác về an ninh biển trong bối cảnh tình hình địa chiến lược ở Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương đang có nhiều biến động. "Chúng tôi nhất trí tăng cường hợp tác trong an ninh biển để bảo đảm tự do hàng hải và các hoạt động thương mại hợp pháp trên biển, phù hợp với những nguyên tắc được chấp nhận rộng rãi của luật pháp quốc tế"-tuyên bố chung của ông Obama và ông Modi viết.

(theo Thanh Niên)



Nổ tại nhà máy thuốc nổ Bulgaria khiến 15 người chết

Ít nhất 15 người được cho đã chết sau vụ nổ tại một nhà máy sản xuất chất nổ tại Tây Bắc Bulgaria đêm 1-10 (giờ Việt Nam).

Sự việc xảy ra lúc 17 giờ 5 phút ngày 1-10 (giờ địa phương, 21 giờ 5 phút giờ Việt Nam) tại nhà máy nằm gần làng Gorni Lom, huyện Vidin. Theo các thông tin chưa được xác nhận, lúc đó có hơn 15 người đang ở trong nhà máy. Svetlozar Lazarov-một quan chức cấp cao Bộ Nội vụ Bulgaria, cho biết vụ nổ gây "nhiều thương vong" nhưng không cung cấp con số chi tiết, trong khi đài Nova TV đưa tin vụ nổ khiến ít nhất 15 người chết. Cũng theo đài này, hiện các nhóm cứu hộ và cấp cứu vẫn chưa thể tiến vào nhà máy do lo ngại sẽ có thêm nhiều vụ nổ nữa.

(theo Tuổi Trẻ)

THÔNG TIN - QUẢNG CÁO

● THÔNG TIN - QUẢNG CÁO

● THÔNG TIN - QUẢNG CÁO



NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM
CHI NHÁNH TỈNH GIA LAI

TIỀN GỬI TIẾT KIỆM RÚT THĂM TRÚNG THƯỞNG ĐỢT 2/2014

Thời gian thực hiện: Từ ngày 29/9/2014 đến hết ngày 27/12/2014

Tổng trị giá giải thưởng lên đến: 2,8 tỷ đồng

01 giải Đặc biệt

02 giải Nhất

03 giải Nhì

05 giải Ba

10 giải Tư

15.000.000đ

5 triệu
đồng/giải

3 triệu
đồng/giải

1 triệu
đồng/giải

500.000
đồng/giải

Và 55.120 giải thưởng khuyến khích có giá trị khác

Thông tin chi tiết xin Quý khách vui lòng liên hệ tại các chi nhánh và phòng giao dịch Agribank trên địa bàn tỉnh Gia Lai